



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 25 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เจาะ'ไทยนิยม' 3จังหวัดชายแดนใต้ ลดปลูกยาง1.7พันไร่	แนวหน้า
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว: โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร..	แนวหน้า
3. 'กฤษฎา'สั่งลุยไซฟอนนม	มติชน
4. กรมการข้าวเปิดรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมเชื่อมโยงตลาดข้าวGAP	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: SOCIAL: ผักปลอดภัย	M2F
7. เดินหน้า'บางระกำโมเดล'	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เกษตรฯช่วยชุมชนสร้างรายได้	มติชน
9. เกษตรกรร้องแก้หนี้ ปรับโครงสร้าง-ตัดยอด 'กฤษฎา'เสนอกรม.ถก	แนวหน้า
10. คอลัมน์: สังคมการเมือง: โพลหนุน'จตุพร' ภาท.ขอเป็นรัฐบาล	ข่าวสด
11. CPFโชว์ส่งมอบสัญญา คอนแทคฟาร์มมิ่งครบ บั้นเกษตรกรมืออาชีพ	ข่าวหุ้น
12. สก๊อปพิเศษ: เกษตรฯ ปลื้ม'ไทยนิยม' ยั่งยืน'เพิ่มเขียวเล็บ...ขบวนการสหกรณ์ไทย...	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : สศก.เจาะ'ไทยนิยม' 3จังหวัดชายแดนใต้ ลดปลูกยาง1.7พันไร่

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 13667 หน้า : 8 (กลาง)

สศก.เจาะ'ไทยนิยม' 3จังหวัดชายแดนใต้ ลดปลูกยาง1.7พันไร่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากการติดตามโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) พบว่า มีเกษตรกรร่วมโครงการ 573 ราย สามารถลดพื้นที่ปลูกยาง 3,105 ไร่ และลดปริมาณยางเข้าสู่ระบบได้ 153 ตัน/ปี

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม มีเกษตรกรที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางแล้ว 436 ราย พื้นที่ 1,796 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56 และคาดว่า เกษตรกรที่เหลือจะดำเนินการเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกันนี้เกษตรกรได้เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพตามศักยภาพแล้ว 377 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การพัฒนาอาชีพต่อไป

นอกจากนี้ เกษตรกรได้ร่วมวิเคราะห์วางแผนการผลิตตามกิจกรรมศักยภาพของตนเอง โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนปลูกพืช ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว กัญชง หนาก และผัก ถึงร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 วางแผนการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรเริ่มทำตามแผนการผลิตแล้ว ร้อยละ 74 และอยู่ระหว่างการปรับสภาพพื้นที่ ร้อยละ 26



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13667 หน้า : 11 (บนขวา)

หัวข้อ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว: โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...



โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (ภาคใต้)

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการดำเนินงาน ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และทำการผลิตเอง โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ



โดยสำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สนับสนุน

เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด ทั้งกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชน วิชาทกิจชุมชนด้านข้าว และสหกรณ์การเกษตร สำหรับภาคใต้ “กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลไสหมาก” อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มก่อตั้งกลุ่มจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอในการทำนา และเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงเกิดการรวมกลุ่มโดยริเริ่มจากผู้ใหญ่บ้าน



คือ นายสาคร ทองปาน รวมกลุ่มกันและสมัครเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ในปี 2559 ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก 100 ราย พื้นที่ปลูก 1,775 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ กข41 กข29 และปทุมธานี 1 ในกลุ่มมีกิจกรรมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต โดยสมาชิกในกลุ่มมีการส่งดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพื่อคำนวณการใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการนำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพจากกลุ่มนาคาร์ปุยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในแปลงนาของเกษตรกร การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องไถย่ำ ทำให้สมาชิกสามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินการใน 18 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 24 แปลง พื้นที่ 52,643 ไร่ เกษตรกร 3,580 ราย ปัจจุบันในปี 2561 มีแปลงที่ดำเนินการแล้วใน 71 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,902 แปลง เกษตรกร 175,647 ราย พื้นที่ 2,433,172 ไร่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นในด้านการจัดการการเพาะปลูกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และการรวมกลุ่มทำให้

ในด้านการเชื่อมโยงตลาด มีการลงนามความร่วมมือ MOU กับสหกรณ์การเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อตกลงลดค่าเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวของสหกรณ์ จากไร่ละ 500 บาท เหลือเพียง 400 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตจากแปลงนาของเกษตรกรไปยังแหล่งรับซื้อ เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลไสหมาก มีการผลิตข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย 1,242.5 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ 20 ตัน และแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่าย 21 ตัน

'กฤษฎา' สั่งลุยไซฟ่อนนม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตัวแทนจากสหกรณ์ผู้ผลิตนมได้เข้าพบเพื่อหารือถึงปัญหาโครงการนมโรงเรียน ว่าการหารือมีความเห็นตรงกันว่าโครงการนมโรงเรียนขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายแจ้งตัวเลขที่ไม่เป็นจริง หรือเกิดการไซฟ่อนนมขึ้น โดยจะสังเกตได้จากปริมาณโคนมทั้งประเทศมีอยู่ 600,000 ตัว ผลิตนมเฉลี่ยที่ 10-12 ลิตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอกับปริมาณนมตามที่ลงนามบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยูกันไว้ที่ 1,170 ตันต่อ

วัน แต่มีปริมาณนมจริงที่ 1,400 ตันต่อวัน หรือเกิน 200 ตันต่อวัน

"ตอนนี้ได้สั่งให้กรมปศุสัตว์หาสาเหตุว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไร รวมทั้งกรณีนมบูดเน่าเสีย นั้นเกิดจากการขนส่งข้ามเขตหรือไม่ และปริมาณนมที่ไม่เพียงพอ นั้นควรจะหาหนทางอื่นเข้ามาเสริม อยู่ภายใต้นมโรงเรียนด้วย อาทิ นมแพะ เป็นต้น จะมีต้นทุนที่ต่างกันมากน้อยเพียงไร ขณะนี้ให้ศึกษาช่องทางการบริหารโครงการนมโรงเรียน เพื่อปรับแก้กระบวนการและขั้นตอนให้เหมาะสมและไม่ให้เกิดช่องโหว่ขึ้นในช่วงเปิดเทอมหน้า" นายกฤษฎากล่าว

กรมการข้าวเปิดรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมเชื่อมโยงตลาดข้าวGAP

ผู้จัดการรายวัน360 - กรมการข้าว เร่ง
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ปี 2561/62

นายฤทธิชัย ศิริพงษ์พันธุ์กุล
รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนิน
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ
ข้าว GAP ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงตลาด
รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP
ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ทำให้ชาวนาสามารถขายข้าว
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์
และข้าวที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ได้ในราคา
สอดคล้องกับคุณภาพซึ่งสูงกว่าข้าวทั่วไป
รวมถึงชาวนาสามารถขายข้าว GAP ได้
ในราคาสูงขึ้นตามคุณภาพ

สำหรับปีการผลิต 2561/62 กรม
การข้าวได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์
ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมี 3 ขั้นตอน
สำคัญ คือ 1. การรับสมัครผู้ประกอบการ
ค้าข้าวที่เป็นโรงสีข้าว อุตสาหกรรมที่ใช้
ข้าวเป็นวัตถุดิบ สหกรณ์การเกษตร
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และผู้ส่ง
ออกข้าวเพื่อการจับคู่ธุรกิจกับชาวนาที่
ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวGAP และทำ
บันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU)
ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร
2. การซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการ
ค้าข้าวและกลุ่มชาวนาหลังเก็บเกี่ยว ใน
ราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพ มีราคาสูง
กว่าข้าวทั่วไป 3. การขอรับเงินชดเชย
ดอกเบี้ยของผู้ประกอบการค้าข้าว

โดยขณะนี้กรมการข้าวได้ประกาศ
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP
ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 สำหรับ

ผู้ขอโควตา EU สมัครงได้ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561 ส่วนผู้ที่ขอชดเชยดอกเบี้ย
สมัครงได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้เป็นผู้ประกอบการ
ค้าข้าวที่เป็นโรงสีข้าว อุตสาหกรรมที่ใช้
ข้าวเป็นวัตถุดิบ สหกรณ์การเกษตร
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือ
ผู้ส่งออก ที่ได้รับอนุญาตในการประกอบ
การค้าข้าวอย่างถูกต้อง หากเป็นธุรกิจโรง
สีข้าว ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP, HACCP หรือ ISO 22000
หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า และมีอายุคงเหลือ
ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของ
การรับสมัครกรณีมีความประสงค์ขอรับ
เงินชดเชยดอกเบี้ย ต้องเป็นลูกค้าของ
ธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับธนาคาร
แล้ว และมีหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
จากธนาคาร

ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วม
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ
ข้าว GAP ครบวงจร นอกจากจะได้รับ
เงินชดเชยดอกเบี้ยและโควตาส่งออกข้าว
ไปEU ที่สำคัญคือจะได้ข้าวเปลือกที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand
และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ข้าวเปลือก หรือ GAP สำหรับนำไปสีแปร
สภาพเป็นข้าวสารที่ได้เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q)
สำหรับจำหน่ายต่อไป รวมทั้งยังได้รับ
การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ให้
ผู้บริโภครู้จัก และสามารถทำการตลาด
เพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด.



วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมลงนามร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดของกลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่

ลงนามร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดของกลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมมอบนโยบายแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นได้ร่วมรณรงค์ “รวมพลังเกษตรกรไทยหยุดการใช้สารเคมี” และได้มอบป้ายสัญลักษณ์การขับเคลื่อน พร้อมนำประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยประกาศแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมรณรงค์หยุดยั้งการใช้สารเคมี

ในการเกษตร และเยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การสร้างความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ ปักธงรบหยุดสารพิษอันตรายร้ายแรง เป้าหมายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 กลุ่มนิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องจำนวน 14 จังหวัด 3 กลุ่มจังหวัด

M2F

M2F
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,950

Section: First Section/WORK & LIFE: SOCIAL

วันที่: อังคาร 25 กันยายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 1701

Col.Inch: 15.50 Ad Value: 30,225

ภาพขาว: SOCIAL: ผักปลอดภัย

หน้า: 20(กลาง)

PRValue (x3): 90,675

Clip: Full Color

SOCIAL



◀ ผักปลอดภัย

เลขาธิการ โกวัดณะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสุชวิวัฒน์ ด้านเสริมสุข ผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือจัดซื้อผักปลอดภัยระหว่าง ซีพีเอฟ และเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม ภายใต้ “โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค” ณ กระทรวงเกษตรฯ

เดินหน้า'บางระกำโมเดล'

● ดันแปรรูปเสริมอาชีพ'ประมง'ช่วงน้ำหลาก

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการบางระกำโมเดลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสม รวมทั้งปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรให้เร็วขึ้น 1 เดือน เพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลากในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน และปรับใช้พื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและน่านในพื้นที่ อ.บางระกำ อ.เมือง อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็นพื้นที่หนองน้ำเป็นเวลา 4 เดือน โดยในช่วงนี้จะสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกร คือ การจับปลา แต่จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาพบว่า มีการจับปลาส่งไปขายในท้องตลาดปริมาณมากถึง 1,000 ตัน ทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงมีความต้องการห้องเย็นเก็บปลา เพื่อนำไปแปรรูปหรือจำหน่ายในช่วงอื่น

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา



วราภรณ์ พรหมพจน์

แบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน ได้แก่ 1.การฝึกอบรมทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นให้กับชาวประมงเพื่อพัฒนาอาชีพ 2.ยกระดับมาตรฐานการแปรรูปของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ และเตรียมจัดสร้างโรงเรือนแปรรูปปลา 3.สนับสนุนเครื่องมือการแปรรูป เช่น ตู้แช่แข็ง ถังแช่เย็น 4.จับคู่ผู้ซื้อผู้ขาย โดยจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ และ 5.จัดให้มีการลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ซึ่งเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐท้องถิ่น และผู้รับซื้อผลผลิต รวม 12 หน่วยงาน เข้าร่วม

สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้เกษตรกร 2.การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 3.สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานเพื่อการพัฒนา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 4.ขับเคลื่อนด้านการตลาด และ 5.ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้ผลิตและบริโภคสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย



● เกษตรฯช่วยชุมชนสร้างรายได้

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดนโยบายการตลาดนำการผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทเอกชน สหกรณ์การเกษตร หรือผู้ค้า ล่าสุดได้เชื่อมโยงตลาดขนาดใหญ่ระดับโลกผ่านบริษัทชั้นนำของไทย กับเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยใน “โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค” เป็นการลงนามความร่วมมือสิ่งชีพืชผักของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยไปจำหน่ายยังทั่วมุมโลก กับเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม

เกษตรกรร้องแก้หนี้ ปรับโครงสร้าง-ตัดยอด 'กฤษฎา' เสนอกรม.ถก

มีอบเกษตรกรนบรื้อย บุกกระทรวงเกษตรฯ ร้อง
แก้ปัญหานี้สิน ขอให้ปรับโครงสร้าง-ตัดยอดหนี้
ด้าน "กฤษฎา" ซ้อยูนอกหลักเกณฑ์ กฟก.จัดการ
เองไม่ได้ **▶▶▶ ต่อ : เกษตรกร - หน้า 11**

เกษตรกร

รอนเสนอ กรม.พิจารณา 25 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นาย
กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ทางนายยศจันท์ ชัยวัฒน์ศิริกุล
ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย
ได้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพื่อพัฒนา
เกษตรกร (กฟก.) กว่า 200 ราย เรียกร้อง
ให้แก้ปัญหานี้สินที่เกินจากหลักเกณฑ์
กองทุนฟื้นฟู โดยมีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท
ต่อราย เป็นหนี้นอกภาคการเกษตร
รวมทั้งหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันใน
ธนาคารของรัฐ

นายกฤษฎากล่าวว่า เกษตรกร
กลุ่มนี้ยื่นขอเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้
แก้ไขในการรับขึ้นทะเบียนหนี้สินกับ
กฟก.ซึ่งมีรายละเอียดมากเกินไป เป็น
ภาระของเกษตรกรในการเตรียมเอกสาร
ซึ่งมีมากกว่า 15 ชุด โดยในประเด็นนี้
ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กฟก.ไปปรับ
ระเบียบการขึ้นทะเบียนในการปรับลดการ
ใช้เอกสารยืนยันรวมถึงลดขั้นตอนต่างๆ ลง

2.เรียกร้องให้นำปัญหานี้สินที่
เกษตรกรกลุ่มนี้เป็นหนี้ธนาคารรัฐอื่นๆ
เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการ (กรม.)ไป
พร้อมกับการแก้ปัญหานี้สินเกษตรกร
ที่เป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในคราว
เดียวกัน แต่ไม่รับข้อเรียกร้องนี้ เนื่องจาก
ต้องรอแนวทางการแก้ปัญหานี้สินของ
ธ.ก.ส.ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ก่อน เมื่อ
กรม.พิจารณาแล้วจึงนำมาเป็นแนวทาง
แก้ไขปัญหานี้สินของลูกหนี้ธนาคารรัฐ
อื่นๆ โดยกลุ่มเกษตรกรมีความกังวล
ว่าจะล่าช้า ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ล่าช้าและ
จะทำให้เสร็จก่อนอายุการทำงานคณะ
กรรมการ กฟก.เฉพาะกิจ ที่มีระยะเวลา
ทำงาน 180 วัน ครบกำหนดวันที่ 2
พฤศจิกายนนี้

3.ข้อเรียกร้องให้ กฟก.เข้าบริหาร
จัดการซื้อหนี้เกษตรกรที่เกิน 2.5 ล้าน
บาท ทางคณะกรรมการ กฟก.เฉพาะกิจ
ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เนื่องจาก
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้
เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ กฟก.
และตีความว่าจะซื้อหนี้ได้เฉพาะหนี้ที่
เกิดจากภาคการเกษตรเท่านั้น จึงให้ตั้ง
ตัวแทน 4 ฝ่าย มาหารือในประเด็นนี้
ได้แก่ เจ้าหนี้ เกษตรกรลูกหนี้ กฟก.
และผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะต้อง

พิจารณาเป็นรายบุคคล จะให้ กฟก.
ซื้อหนี้แบบยกเงินทั้งหมด 1,200 ล้าน
บาทนั้น ไม่สามารถทำได้ รวมทั้งต้อง
ดูข้อกฎหมายว่าจะปรับโครงสร้างหนี้
ได้หรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เป็นหนี้นอก
ภาคการเกษตร

อย่างไรก็ดี แกนนนำสหพันธ์
เกษตรกรแห่งประเทศไทย ฟังพอใจที่ได้
รับข้อเรียกร้องไปพิจารณา จึงเดินทางไป
ยังศูนย์ดำรงธรรมทำเนียบรัฐบาล เพื่อ
เร่งรัดรัฐบาลให้แก้ปัญหานี้สิน โดยกลับมา
ปักหลักหน้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อรอฟัง
มติ กรม.ในวันที่ 25 กันยายนนี้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เสนอ
กรม.พิจารณาหลักเกณฑ์ปรับโครงสร้าง
หนี้สินเกษตรกร ที่เป็นหนี้เสีย ตัดยอดหนี้
ร้อยละ 50 ลูกหนี้ ธ.ก.ส. 3.6 หมื่นราย
มูลหนี้ 1.02 หมื่นล้านบาท เป็นยอดเงินกู้
6 พันล้านบาท และดอกเบี้ยกว่า 4 พัน
ล้านบาท โดย กฟก.สามารถเข้าซื้อหนี้
ในรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย กฟก.



โพลหนุน'จตุพร' ภาท.ขอเป็นรัฐบาล

● ถูกจับจ้องมานาน ล่าสุด บิ๊กตุ-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศท่าทีชัดเจนว่าสนใจงานการเมือง แต่ยังไม่ถึงพรรคที่จะสังกัดหรือจะสนับสนุนใคร ที่แน่ๆ ยืนยันไม่ลาออกจากหัวหน้าคสช.

กลัว'ดาบอาญาสิทธิ์'หาย

● อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นำทีมประชาธิปไตย เข้าหารือกต.ศูกรีที่ 28 ก.ย.นี้ ขอเคลียร์ทั้งเรื่องหาเสียงผ่านโซเชียล และกรณี นายกฯ ประยุทธ์ เปิดข้อมูล ขบวนการกบฏตรึงสาย-โหวตโน

ทุกพรรคก็อยากรู้



ทรงศักดิ์ ทองศรี จตุพร พรหมพันธุ์

● ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจประชานิยมไทยๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่อยากได้นักการเมืองไม่โกงแล้ว ยังสนับสนุนท่าทีของ จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. เคลื่อนไหวการเมืองด้วยความสงบสุข

สกัดเงื่อนไขเลื่อนเลือกตั้ง!!

● ขณะนี้ดีโปล เผยร้อยละ 29.66 ยังอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ตามด้วย คุณหญิง



ภูมิธรรม เวชยชัย เลิศวิโรจน์ โกวิทณะ

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 17.51 และร้อยละ 13.83 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ต้องรอดูกันยาวๆ

● ขานรับคำสั่งคลายล็อก ภูมิธรรม เวชยชัย ส่งเทียบเชิญอดีตรมต.-อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถกข้อบังคับและทิศทางการทำงานพรรค 26 ก.ย.นี้ เพื่อเตรียมพร้อมส่งผู้สมัครครบ 350 เขตทั่วประเทศ

ตั้งเป้าพรรคเสียงข้างมาก!!

● ทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประเมินเลือกตั้งครั้งหน้ามั่นใจไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมาก ขณะที่ภูมิใจไทยไม่ใช่คู่แข่งกับใคร จึงมีโอกาสสูงที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

เพิ่มแรงจูงใจคนร่วมพรรค

● ถูกแกนนำเพื่อไทยร้องกต. ธีระ พิมพกลาง ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อนไทย ได้ลั่นชื่อพรรค-สัญลักษณ์ไม่ได้คล้าย เพราะตัวย่อมีพ.พานเป็นหัวตัวเดียว จึงไม่ได้หวังเก็บตกคะแนนเสียงจากคนที่เข้าใจผิด

กต.จะว่าไง

● กระทรวงมหาดไทยออกหักเมื่อ เลิศวิโรจน์ โกวิทณะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงนามปฏิเสธรื่องขอใช้พื้นที่ตั้งกระทรวงใหม่ ที่สนามกอล์ฟ กรมชลประทานปากเกร็ดกว่า 100 ไร่ อ่างกรมชลฯ มีแผนใช้พื้นที่แล้ว

ความหาพื้นที่ใหม่ต่อไป

CPFโชว์ส่งมอบสัญญา คอนแทคฟาร์มมิ่งครบ ปันเกษตรกรมืออาชีพ

CPF ส่งมอบสัญญาคอนแทคฟาร์มมิ่งครบ 5,214 ราย ลั่นเป็นบริษัทแรกที่มีการประกันภัยความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร พร้อมผลักดันเกษตรกรต้นแบบให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมืออาชีพ”

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า บริษัทได้ส่งมอบสัญญามอบปรับปรุงตามแนวทางสากลของ UNIDROIT หน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก ที่มีความถูกต้อง เปิดเผย และเป็นธรรม แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยหรือคอนแทคฟาร์มมิ่ง ครบทั้ง 5,214 รายแล้ว ภายหลังจากที่ซีพีเอฟได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา และจัดทำหนังสือชื้อชვნตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ซีพีเอฟถือเป็นบริษัทแรกที่ทำประกันภัยความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรในรูปแบบประกันรายได้ด้วย

“ปัจจุบันสัญญาของโครงการทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นสากล ซึ่งเกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2561 จะได้รับสัญญาใหม่ในทันที จึงช่วยสร้างความมั่นใจแก่ทั้ง 2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น และบริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่พี่น้อง

เกษตรกรดังที่ทำมาตลอด 41 ปี ถือเป็นหนึ่งในภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สำคัญยังมุ่งผลิตอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในโครงการโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตของบริษัท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน และเป็นต้นทางการอาหารปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต” นายณรงค์ กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทยังผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามประสิทธิภาพการผลิต มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจระหว่างกัน ทั้งการเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และวิชาการใหม่ ๆ โดยในบางพื้นที่มีการจัดตั้งเป็นชมรมเกษตรกรคอนแทคฟาร์มมิ่งซีพีเอฟ ซึ่งบริษัทได้คัดเลือกฟาร์มของเกษตรกรที่มีการจัดการมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่นให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมืออาชีพ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่เพื่อนเกษตรกรเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันซีพีเอฟมีจำนวนเกษตรกรคอนแทคฟาร์มมิ่งทั้งในรูปแบบการประกันรายได้ในโครงการฝากเลี้ยงและรูปแบบประกันราคา รวม 5,214 ราย โดยในจำนวนนี้ 50% เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และเป็นเกษตรกรรุ่นแรก ๆ ที่ร่วมกันบุกเบิกโครงการมาตั้งแต่ปี 2518 ซึ่งปัจจุบันได้ส่งมอบมรดกอาชีพสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว ■



เกษตรฯ ปลื้ม
'ไทยนิยม
ยั่งยืน' ▶ 8



เกษตรฯ ปลื้ม 'ไทยนิยม ยั่งยืน' เพิ่มเขียวเล็บ...ขบวนการสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง



สก๊อปพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดให้ขบวนการสหกรณ์ไทยมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในตลาดทั้งภายในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ให้มีความยั่งยืน สามารถยืนด้วยตัวเองได้ ด้วยการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรดำเนินการจัดเก็บชะลอและแปรรูปผลผลิตการเกษตรภายใต้ "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" เพื่อ



เสริมศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตร วงเงิน 1,791 ล้านบาท อุดหนุนสหกรณ์การเกษตร 307

สหกรณ์ ในพื้นที่ 67 จังหวัด ประกอบด้วย 1.โครงการจัดเก็บพืชผลทางการ



เกษตรหรือโครงการแก้มลิง วงเงิน 1,017 ล้านบาท ให้สหกรณ์ 146 แห่ง สร้างฉางโกดัง ลานตาก เพื่อเก็บชะลอผลผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 715,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 250,000 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นตันละ 200-500 บาท

2.โครงการรวบรวมและแปรรูปยางพารา วงเงิน 340 ล้านบาท ให้สหกรณ์ 62 แห่ง เก็บชะลอและแปรรูปผลผลิตยางพารา 150,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 42,000 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น รายละ 1,190 บาท

3.โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วงเงิน 410 ล้านบาท ให้สหกรณ์ 99 แห่ง สร้างอุปกรณ์แปรรูปและตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ โรงสีข้าว ห้องเย็น เครื่องซัง เครื่องคัดเกรดอาคารแปรรูปให้กับสินค้าเกษตร 9 ชนิด ได้แก่ ข้าว ผัก/ผลไม้ สมุนไพร ปาล์ม น้ำมัน กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว์ และมันสำปะหลัง จำนวน 56,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 300,000 ราย ช่วยเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3%

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร วงเงิน 22 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่น้อยกว่า 10,320 ราย ซึ่งทั้งหมดในขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า



80%

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตแปรรูปและการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ และชบวนการสหกรณ์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ยิ่งยืนขึ้นไปอีก โดยมีสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวถึง 6.1 แสนราย ซึ่งนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ดูแลบริหารจัดการโครงการให้เกิดความโปร่งใสทุกชบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ